

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน ในเวลานี้พ่อที่ไม่มีตัวตนเข้ามาในรูปแบบที่มีตัวตนและตกแต่งประดับประดา ลูก ท่านไม่ได้ทำสิ่งนี้เพียงลำพัง

คำถาม: เหตุใดลูกๆ จึงอยู่ในการแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง?

คำตอบ: 1. เพราะลูกรู้ว่าด้วยการจดจำระลึกถึงนี้เท่านั้นที่ลูกจะได้รับชีวิตที่ยืนยาวมากและเป็นอิสระจากโรคภัย 2. ด้วยการอยู่ในการจดจำระลึกถึงที่บาปของลูกจะถูกตัดออกไป นั่นคือลูกจะกลายเป็นทองคำแท้ อลลอยที่ราโจและตโมจะถูกขจัดออกไปจากลูกดวงวิญญาณและลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ 3. ด้วยการจดจำระลึกถึงที่ลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ 4. ลูกจะได้รับการตกแต่งประดับประดา 5. ลูกจะกลับมามั่งคั่งอย่างมาก นี่คือการจดจำระลึกถึงนี้ที่ทำให้ลูกมีโชคหลายล้านเท่า

โอม ซานติ พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต ลูกกำลังทำอะไรขณะนั่งอยู่ที่นี้ ไม่ใช่ว่าลูกเพียงแต่นั่งในความเงียบ ลูกกำลังนั่งอยู่ในสภาพที่มีความรู้อย่างมีความหมาย ลูกรู้ว่าทำไมลูกจึงจดจำพ่อ พ่อให้ช่วงอายุที่ยืนยาวมากแก่ลูก โดยการจดจำระลึกถึงพ่อ บาปของลูกจะถูกตัดออกไปและลูกจะกลายเป็นทองแท้และสโตประธาน ลูกได้รับการตกแต่งอย่างมาก ชีวิตของลูกจะยืนยาวและดวงวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์ เวลานี้มีอัลลอยปะปนอยู่ในดวงวิญญาณ อัลลอยทั้งหมดของสภาพราโจและตโมจะถูกขจัดออกไปด้วยการจารึกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง ลูกได้รับคุณประโยชน์อย่างมากมาย ช่วงอายุของลูกจะยาวนาน ลูกจะกลายเป็นชาวสวรรค์และจะกลับมามั่งคั่งอย่างมากด้วยเช่นกัน ลูกจะกลับมามีโชคหลายล้านเท่า เหตุนี้เองพ่อพูดว่า มานมานะบาฟ! จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ท่านไม่ได้พูดสิ่งนี้เกี่ยวกับผู้ที่มั่งคั่ง ร่างกาย ลูกดวงวิญญาณก็ไม่มีตัวตนเช่นกัน และแล้วโดยการกลับมาใช้ชาติเกิดลูกก็กลายเป็นผู้ที่มั่งคั่งปัญญาเป็นหินจากผู้ที่มั่งคั่งปัญญาที่สูงส่ง เวลานี้ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ เวลานี้ลูกกำลังกลับมาบริสุทธิ์ ลูกอาบน้ำในแม่น้ำมาชาติเกิดแล้วชาติเกิดแล้ว ลูกเชื่อว่าลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ด้วยสิ่งนั้น แต่แทนที่จะกลับมาบริสุทธิ์ลูก ยิ่งไม่บริสุทธิ์มากขึ้นและสูญเสียมากขึ้น เพราะนั่นคือมายาที่หลอกลวง ทุกคนมีสันสการ์ของการพูดโกหก พ่อพูดว่า เมื่อทำให้ลูกบริสุทธิ์แล้วพ่อก็จากไป ดังนั้นใครทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์? ขณะนี้ลูกรู้สึกถึงสิ่งนี้ใช่ไหม? ลูกอาบน้ำในแม่น้ำคงคาอย่างมากแต่ลูกก็ไม่ได้กลับมาบริสุทธิ์ หลังจากกลับมาบริสุทธิ์ลูกก็ต้องไปยังโลกที่บริสุทธิ์! ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุขเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์ ที่นี้คือโลกของราวันและลูกเรียกว่าดินแดนแห่งความทุกข์ เรื่องราวเหล่านี้สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ไม่มีควมยากอะไรเลยในสิ่งเหล่านี้ และไม่มีควมยากใดๆ ในการถ่ายทอดสิ่งนี้แก่ผู้อื่น เมื่อลูกพบปะกับใครเพียงแต่บอกกับเขาว่า จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด พ่อของทุกดวงวิญญาณคือพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ชีวา ทุกคนมีพ่อทางร่างกายที่แยกกัน พ่อของทุกดวงวิญญาณคือผู้เดียวนี้เท่านั้น บาบอธิบายเป็นอย่างดีและท่านอธิบายในภาษาฮินดีเท่านั้น ภาษาฮินดีเป็นภาษาหลัก ลูกจะเรียกเหล่าเทพนั้นว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีหลายล้านเท่า พวกเขามีโชคอย่างมาก! ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ได้อย่างไร เวลานี้พ่อกำลังบอกสิ่งนี้แก่ลูก ด้วยโยคะที่ง่ายดายนี้ลูกจะกลายเป็นสิ่งนั้นในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดนี้ เวลานี้เป็นการบรรจบพบกันของโลกเก่าและโลกใหม่ จากนั้นลูกจะกลายเป็นนายของโลกใหม่ เวลานี้พ่อพูดเพียงไม่กี่คำว่า: จดจำพ่อด้วยความหมาย มีการกล่าวถึงในกิตะว่า: มานมานะบาฟ! ผู้คนอ่านคำเหล่านั้นแต่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านั้นเลย พ่อพูดว่า จดจำพ่อ เพราะพ่อเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ไม่มีใครอื่นสามารถพูดสิ่งนี้ได้ พ่อผู้เดียวเท่านั้นพูดว่า จดจำพ่อและลูกจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ ในตอนแรกลูกสโตประธานและแล้วโดยการกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ลูกก็กลับมาตโมประธาน เวลานี้หลังจาก 84 ชาติเกิดลูกต้องกลายเป็นเทพในโลกลใหม่อีกครั้ง เวลานี้ลูกรู้จักทั้งผู้สร้างและสิ่งสร้าง ดังนั้นเวลานี้ลูกได้กลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ก่อนหน้านั้นชาติเกิดแล้วชาติเกิดแล้วลูกเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า ไม่มีใครอื่นรู้ถึงสิ่งที่พ่อบอกลูก ไม่ว่าลูกจะไปที่ไหนไม่มีใครบอกลูกเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เวลานี้พ่อทั้งสองกำลังตกแต่งประดับประดา ลูก ในตอนแรกพ่ออยู่เพียงลำพัง ท่านไม่มีร่างกาย ท่านไม่สามารถตกแต่งประดับประดาลูกได้ขณะที่กำลังนั่งอยู่เบื้องบน ได้มีคำกล่าวไว้ 1 และ 2 เข้าด้วยกันและลูกจะได้ 12 อย่างไม่รู้เรื่องของแรงบันดาลใจหรือพลัง ฯลฯ ท่านไม่สามารถพบลูกได้จากเบื้องบนผ่านแรงบันดาลใจ เมื่อผู้ที่ไม่มีตัวตนได้รับการคำนวณของร่างกายที่มีตัวตนท่านก็สามารถตกแต่งประดับประดาลูกได้ ลูกเข้าใจว่าบาบากำลังพาลูกไปสู่ดินแดนแห่งความสุข ตามแผนของละครบาบอถูกผูกไว้ให้ทำสิ่งนี้ เพราะท่านได้รับหน้าที่ของท่าน ท่านมาทุก 5000 ปี สำหรับลูกๆ ลูกกลับมาบริสุทธิ์อย่างมากด้วยพลังโยคะนี้ ทั้งดวง

วิญญาณและร่างกายกลับมารีสู่ที่อย่างมาก จากนั้นทั้งดวงวิญญาณและร่างกายก็กลับมาสกปรก เวลาที่ลูกมีนิมิตว่า: ด้วยความเพียรพยายามนี้เราจะได้รับการตกแต่งประดับประดาและกลายเป็นเหมือนพวกเขา ไม่มีสายตาอาชญากรที่นั่น ร่างกายของพวกเขาถูกปกปิดไว้อย่างมิดชิด ดูซิว่าผู้คนที่นี่เรียนรู้สิ่งต่างๆที่สกปรกในอาณาจักรของราวันอย่างไร ดูเครื่องแต่งกายของลักษมีและนารายณ์ ช่างดีงามเหลือเกิน! ที่นี่ทุกคนมีสำนึกที่เป็นร่าง ลักษมีและนารายณ์จะไม่ถูกเรียกว่ามีสำนึกที่เป็นร่าง พวกเขา มีความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ พ่อกำลังทำให้ลูกสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ ทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถสวมใส่เครื่องประดับเพชรพลอยที่แท้จริงได้ หากใครบางคนสวมใส่เขาก็จะถูกถอดปล้น ไม่มีสิ่งเช่นนั้นที่นั่น ลูกได้พบพ่อเช่นนั้นและลูกไม่สามารถกลายเป็นสิ่งใดได้หากปราศจากท่าน ลูกหลายคนพูดว่าพวกเขาได้รับโดยตรงจากชีพบาบา แต่ท่านจะให้ได้อย่างไร? ลูกอาจลองขอบางสิ่งจากท่านโดยตรงและรอดูด้วยตนเองว่าลูกจะได้รับอะไรหรือไม่ ลูกหลายคนพูดว่า เราจะประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากชีพบาบา มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องร้องขอบร่ำมา! ชีพบาบาจะให้บางสิ่งแก่เราผ่านแรงบันดาลใจ มายากัดแม็กระทั่งลูกเก่าที่ดีมาก พวกเขาเชื่อในเพียงผู้เดียว แต่ตัวท่านเพียงลำพังจะทำอะไรได้? พ่อพูดว่า พ่อจะมาเพียงลำพังได้อย่างไร? พ่อจะสามารถพูดโดยไม่มีปากได้อย่างไร? ปากได้รับการจดจำ ผู้คนล้มลุกคลุกคลานกันมากมายเพื่อที่จะดื่มน้ำทิพย์จากเกามุก (ปากของวัว) พวกเขาไปที่ศรีนาถเพื่อได้รับนิมิต แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาโดยการได้รับนิมิตนั้น? สิ่งนั้นเรียกว่าการกราบไหว้บูชาวัตถุ ไม่มีดวงวิญญาณใดเลยอยู่ในรูปภูษานั้น สิ่งนั้นเป็นเพียงหุ่นที่ทำด้วยวัตถุทั้งห้าและนั่นจึงหมายถึงการจดจำมายา มีวัตถุทั้งห้าของธรรมชาติ จะเกิดอะไรขึ้นด้วยการจดจำสิ่งเหล่านั้น? ทุกคนรับการคำจุนจากวัตถุ แต่วัตถุที่นั่นสโตประธาน ที่นั่นวัตถุสโตประธาน พ่อไม่ต้องรับการคำจุนจากวัตถุที่สโตประธานเลย ไม่สามารถพบวัตถุที่สโตประธานที่นี่ได้ พ่อพูดว่า ฉันต้องยกระดับผู้รู้และผู้เคร่งศาสนาทั้งหมด ฯลฯ พ่อไม่ได้เข้าไปสู่หนทางแห่งสันโดษ นี่คือนทางครอบครั้ว พ่อบอกทุกคนให้กลับมารีสู่ที่ ที่นั่น(ในหนทางที่แยกตัวไปอยู่อย่างสันโดษ) ชื่อและรูปแบบของพวกเขาก็เปลี่ยนไป พ่ออธิบายว่า: ดูซิว่าการละเล่นนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างไร สองคนไม่อาจมีรูปลักษณะที่เหมือนกันได้ มีจำนวนหลายล้านคน แต่รูปลักษณะของพวกเขาก็แตกต่างกันไป ไม่ว่าใครจะพยายามทำอะไร สองคนก็ไม่อาจมีรูปลักษณะที่เหมือนกันได้ สิ่งนี้เรียกว่าความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ สวรรค์ก็ยังคงถูกเรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ สวรรค์เป็นสิ่งสวยงามมาก! มีเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของมายาและหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของพ่อ วางเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ไว้บนตาข้างด้านหนึ่งและวางสิ่งมหัศจรรย์เดียวนี้ไว้ อีกด้านหนึ่ง และแม้กระนั้นด้านที่มีหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์นี้ก็ยิ่งหนักกว่า หากลูกวางความรู้ไว้ด้านหนึ่งและความเลื่อมใสศรัทธาในอีกด้านหนึ่งด้านความรู้นั้นก็ยิ่งหนักกว่า เวลาที่ลูกเข้าใจว่ามีหลายคนที่สอนความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ลูกแต่มีเพียงพ่อผู้เดียวนี้ที่ให้ความรู้แก่ลูก พ่อหนึ่งนี้และสอนลูกๆ ท่านตกแต่งประดับประดาลูก พ่อพูดว่า กลับมารีสู่ที่! ลูกๆ พูดว่า ไม่ ฉันจะสกปรก! พวกเขาได้แสดงแม่น้ำแห่งยาพิษไว้ในการดื่ปาหรานา กิ้งก่า แมงป่อง และงู ฯลฯ ทั้งหมดเฝ้าแต่กัดกัน พ่อพูดว่า ลูกกลายเป็นลูกกำพร้าอย่างสมบูรณ์ พ่ออธิบายแก่ลูกๆ เท่านั้น ถ้าลูกพูดสิ่งนี้แก่ผู้คนภายนอก เขาจะไม่พอใจ ลูกต้องอธิบายอย่างมีกลยุทธ์มาก ลูกบางคนไม่มีสำนึกเกี่ยวกับวิธีการพูด เด็กเล็กนั้นไร้เดียงสาอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงถูกเรียกว่าดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ มีความแตกต่างระหว่างการเรียกคุณพระว่าเป็นดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และเรียกชั้นยาสซีของหนทางของสันโดษว่าดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ นี่คือนทางครอบครั้ว ฤกษ์จะไม่เกิดผ่านกิเลส เขาจึงถูกเรียกว่าสูงส่ง เวลาที่ลูกกำลังกลับมาสูงส่ง ลูกๆ รู้ว่าทั้งบัพและดาตาอยู่ที่นั่นด้วยกัน ทั้งสองจะตกแต่งประดับประดาลูกอย่างดีมากแน่นอน ทุกคนต้องการที่จะไปหาผู้ที่ตกแต่งประดับประดาลูกๆ ดังนั้นลูกมาที่นี่เพื่อทำให้อาตมาเองสดชื่น หัวใจลูกจึงมาหาพ่อ ผู้ที่มีศรัทธาอย่างเต็มที่จะพูดว่า ไม่ว่าท่านจะตีฉันหรือทำอะไรก็ตาม ฉันจะไม่หนีไปจากความเป็นมิตรของท่าน บางคนจากท่านไปอย่างไร้เหตุผล สิ่งนี้ก็ถูกกำหนดไว้ในการแสดงของละครด้วยเช่นกัน พวกเขาหย่าขาดหรือจากท่านไป พ่อรู้ว่าผู้หนึ่งเป็นของสกุลของราวัน สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นทุกวงจร บางคนก็กลับมาอีกครั้ง พ่ออธิบายว่า: โดยการปล่อยมือของท่าน ลูกจะได้รับสถานภาพที่ต่ำลง บางคนมาที่นี่เป็นการส่วนตัวและทำสัญญา: ฉันจะไม่ไปจากพ่อเช่นนี้ อยากรู้ก็ตาม มายา ราวันก็ไม่ยิ่งหย่อนเลย เธอดึงลูกเข้าไปหาเธออย่างรวดเร็ว แล้วเมื่อพวกเขามาที่นี่เป็นการส่วนตัวก็จะอธิบายให้แก่เขา พ่อจะไม่ใช้ไม้เรียวกับพวกเขา พ่อจะยังคงอธิบายด้วยความรัก: มายา, จระเข้ได้กินลูก แต่เป็นการดีที่ลูกได้รับการช่วยเหลือให้ปลอดภัยและมาที่นี่ได้ หากลูกบาดเจ็บร้ายแรงและสิ้นสติ สถานภาพของลูกจะลดลง ผู้ที่อยู่อย่างมั่นคงอย่างสม่ำเสมอจะไม่จากไป พวกเขาจะไม่มีวันปล่อยมือของท่านไป พวกเขาจากพ่อไป แล้วก็ตาย และจากนั้นก็ไปเป็นของมายาราวัน และดังนั้นมายาก็กินพวกเขาอย่างแรงมาก พ่อพูดว่า พ่อตกแต่งประดับประดาลูกอย่างมาก ลูกได้รับการบอกให้ประพฤติตนอย่างมีกิริยามารยาทที่ดี และไม่ให้ความทุกข์แก่ผู้ใด บางคนถึงกับใช้เลือดเขียน แต่แล้วพวกเขาก็กลายเป็นเหมือนเดิมที่ผ่านมา มายามีพลังมาก เธอดึงหูหรือจมูกของลูกและทำให้ลูกทุกซัระทมอย่างมาก เวลาที่ลูกได้รับดวงตาที่สามของความรู้ ดังนั้นสายตาของลูกจึงไม่ควรกลายเป็นอาชญากร หากลูกต้องการที่จะเป็นนายของโลก ลูกต้องทำความเพียรพยายามบางอย่าง เวลาที่ ลูกๆ ทั้งดวงวิญญาณและร่างกายของลูกโตไม่ประสาธ อลลอย

ปะปนอยู่ในลูก เพื่อที่จะเผาอัลลอยนี้ พ่อพูดว่าจงจดจำพ่อ ลูกไม่สามารถจดจำพ่อได้หรือ? ลูกไม่อับอายหรือ? หากลูกไม่มีการจดจำระลึกถึง วิญญาณปีศาจร้ายของมายาจะกลืนกินลูก ลูกกลับมาสกปรกมากในอาณาจักรของราวัน ทุกคนเกิดด้วยกิเลส ที่นั่นไม่มีการกล่าวถึงกิเลสเลย ราวันเองไม่ได้คงอยู่ที่นั่น อาณาจักรของราวันคงอยู่ในยุคทองแดง พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ทำให้ลูกบริสุทธิ์ พ่อพูดว่า ลูกๆ ในชาติเกิดเดี่ยวนั้นเท่านั้นที่ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ แล้วก็ไม่มีเรื่องของกิเลส นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส ลูกรู้ว่าเทพที่บริสุทธิ์เหล่านั้นคงอยู่ที่นั่น แล้วพวกเขาก็ลงมาในขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิด เวลานี้พวกเขาไม่บริสุทธิ์และเหตุนี้เองพวกเขาจึงร้องเรียกหา: โอ้ ซีพบบา ได้โปรดปลดปล่อยเราจากโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ เวลานี้พ่อมาแล้ว ลูกเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ ก่อนหน้านั้นลูกไม่เข้าใจสิ่งนั้นเพราะลูกอยู่ในอาณาจักรของราวัน เวลานี้พ่อพูดว่า ถ้าลูกต้องการไปยังดินแดนของความสุขขงหยุดความสกปรก ลูกสกปรกมาเป็นเวลาครึ่งวงจรรแล้ว ภาระของบาปอันใหญ่หลวงอยู่บนศีรษะของลูก และลูกก็ได้ดูหมิ่นท่านอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยการดูถูกดูหมิ่นพ่อ ลูกได้สะสมบาปไว้มากมาย นี่ก็เป็นบทบาทในละครด้วยเช่นกัน ลูกแต่ละดวงวิญญาณได้รับบทบาท 84 ชาติเกิดและลูกต้องเล่นบทบาทนั้น แต่แต่ละคนต้องเล่นบทบาทของตนเอง แล้วทำไมลูกจึงร้องไห้? ไม่มีใครร้องไห้ในยุคทอง เมื่อกลางดีของความรู้จบสิ้นลง การร้องไห้คร่ำครวญก็เริ่มต้นขึ้น ลูกเคยได้ยินเรื่องของราชาผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่น พวกเขาเพียงแต่งเรื่องนั้นขึ้นมาเป็นตัวอย่าง ในยุคทองไม่มีใครประสบกับความตายก่อนวัยอันควร พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ทำให้ลูกเป็นผู้เอาชนะความผูกพันยึดมั่น ลูกกลายเป็นทายาทของพ่อสูงสุด,ดวงวิญญาณสูงสุดผู้ที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก จงถามตนเองว่า: นั้นดวงวิญญาณนี้เป็นทายาทของท่านหรือไม่? มันจะได้รับอะไรจากการศึกษาทางโลก? ทุกวันนี้ลูกไม่ควรแม้แต่จะมองไปที่ใบหน้าของมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์หรือชี้ให้ลูกๆ ของลูกเห็นพวกเขา สติปัญญาของลูกควรคิดอยู่เสมอว่าลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน เพียงจดจำพ่อผู้เดียวและอย่าได้มองดูผู้อื่นในขณะที่เห็นพวกเขา เรามองเห็นโลกใหม่เท่านั้น เรากำลังกลายเป็นเทพและมองเห็นเพียงความสัมพันธ์ใหม่เหล่านั้นเท่านั้น อย่าได้เห็นความสัมพันธ์เก่าในขณะที่เห็นพวกเขา พวกเขาทั้งหมดจะถูกทำลาย เรามาคนเดียวโดยลำพังและเราต้องกลับคนเดียวโดยลำพัง พ่อมาเพียงครั้งเดียวเพื่อพาเรากลับไปกับท่าน นั่นเรียกว่าชบวนแห่งของซีพบบา ทุกคนเป็นลูกของซีพบบา พ่อให้อำนาจในการปกครองโลกแก่ลูก ท่านทำให้ลูกกลายเป็นเทพจากมนุษย์ ก่อนหน้านั้นลูกเคยดื่มยาพิษและขณะนี้ลูกกำลังดื่มน้ำทิพย์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดิ์ตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. จงเฝ้าแต่เคลื่อนต่อไปข้างหน้าในขณะที่พิจารณาว่าตนเองเป็นผู้อาศัยอยู่ในยุคบรรจบพบกัน ในขณะที่เห็นความสัมพันธ์เก่าอย่าได้เห็นพวกเขา ให้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่า นั้นมาคนเดียวและนั่นต้องกลับคนเดียว
2. เพื่อที่จะทำให้ทั้งดวงวิญญาณและร่างกายบริสุทธิ์ จงฝึกฝนการมองเห็นทุกสิ่งด้วยดวงตาที่สามแห่งความรู้ จบสิ้นสายตาที่เป็นอาชฎากร ประดับตกแต่งตนเองด้วยความรู้และโยคะ

พร: ขอให้ลูกทัดเทียมกับพ่อและได้รับความบันเทิงด้วยวิธีการทางจิตของ “มานมานะบาฟ” การเฉลิมฉลองความทรงจำในยุคบรรจบพบกันนั้นหมายถึงความทัดเทียมกับพ่อ นี่คือการเฉลิมฉลองเทศกาลของยุคบรรจบพบกัน จงเฉลิมฉลองให้มากที่สุดเท่าที่ลูกต้องการ แต่เฉลิมฉลองในขณะที่ได้พบกับพ่อ ไม่เพียงแต่เป็นความบันเทิง แต่ได้รับความบันเทิงด้วยการอยู่ใน “ มานมานะบาฟ” ความบันเทิงทางจิตวิญญาณที่ฉลองกันในแบบทางจิตจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญสลายได้ วิธีการของยุคบรรจบพบกันของ “ ดีพมาลา” (มาลาแห่งแสง) คือการทำให้ปัญหิ์เก่าจบสิ้นและให้ทุกความคิดและทุกช่วงเวลาเป็นสิ่งที่ใหม่ นั่นคือเป็นทางจิต ความคิดเก่า ธรรมชาติเก่าและสันสการ์เก่า พฤติกรรมเก่า ฯลฯ ทั้งหมดล้วนเป็นหนี้ต่อราวัน ดังนั้นจบสิ้นทั้งหมดด้วยความมุ่งมั่น

คติพจน์: แทนที่จะมองไปที่สถานการณ์ ให้มองตัวลูกเองและพ่อ

*** โอม ขานดี ***